

หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

● นำเสนอเมื่อ 13 มี.ค. 2558

ดาวน์โหลดที่ [ศธ 04009/ว 974](#) หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๙๗/๕



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง หลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

(๒) สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๕๔ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

(๓) สำเนาหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๙๗/๕
ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามข้อ ๔ มีเงื่อนไขแตกต่างไปจากหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพประเภทอื่น เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการบรรจุและแต่งตั้งกรณีผู้สมัครใช้หนังสือดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยระบุข้อความว่า “ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หากหนังสืออนุญาตดังกล่าวหมดอายุ ให้ดำเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบอายุการขึ้นบัญชี เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง” ไว้ในประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้ตอบข้อหารือเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๒)

อนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อขอให้แก้ไขปัญหาในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ รวมทั้งเพื่อป้องกันปัญหาการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (๓) ผลการพิจารณาของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตนา ศรีเทรญ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล ๑

โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๐๔๕๔, ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๐, ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๖๒

รายละเอียด สิ่งที่มาด้วย 2

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๐๔



สำนักงาน ก.ค.ศ.

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กพ. ๑๐๓๐๐

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขที่ 12663
วันที่ 24 ก.พ. 2558
คดี กระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มบริหารทั่วไป สพ.ร.
เลขที่ ๕๒๑๖
วันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๕๘
เลขที่ ๑๘๕๓
เลขที่ ๑๘๕๓

เรื่อง การหารือเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- อ้างถึง (๑) หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๔/๖๒๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
- (๒) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ ๖ ๑๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
- (๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ -
- (๔) หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/๒ ๑๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง (๑) ขอหารือเกี่ยวกับหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามหนังสือที่อ้างถึง (๒) และ (๓) จำนวน ๔ ประเด็น คือ ๑) หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หมายถึง ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หนังสือรับรองสิทธิ และหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช่หรือไม่ ๒) หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีอายุ ๒ ปี และกำหนดไว้ว่า "หากได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาต การอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก" ดังนั้น หากผู้สมัครใช้หนังสืออนุญาตดังกล่าวเป็นหลักฐานในการสมัครสอบ และเป็นผู้สอบแข่งขันได้จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามผลการแข่งขันในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้หรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ ๓) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้และมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีอายุ ๔๐ วัน แต่เนื่องจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามหนังสือที่อ้างถึง (๔) กำหนดให้ใช้ได้ไม่เกินสองปี จะสามารถบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้หรือไม่ อย่างไร และ ๔) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ แต่หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งมีอายุ ๔๐ วัน หมดอายุแล้วจะสามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้หรือไม่ นั้น

สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้

๑. หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หมายถึง เอกสารหลักฐานใดๆ ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู โดยคุรุสภาเป็นผู้ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

/๒. ผู้สอบ...

- ๒ -

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ ๒ ปี หากได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสถานศึกษา ให้ดำเนินการขออนุญาตดังกล่าวใหม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่บรรจุและแต่งตั้ง

๓. ผู้สอบแข่งขันได้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ ๔๐ วัน สามารถใช้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้ แต่หากหนังสืออนุญาตดังกล่าวหมดอายุ ให้ดำเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ก่อนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครบอายุการขึ้นบัญชี

๔. หากหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่มีอายุ ๔๐ วัน หมดอายุก่อนที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ดำเนินการต่ออายุตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด ก่อนเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง

ทั้งนี้ เมื่อจะบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย ให้ดำรงตำแหน่งครู จะต้องมิใช่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุจิตรา พันธุภูมิ)

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการแทน
เลขาธิการ ก.ค.ศ.

ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๒๕๕๐

โทรสาร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๐๙๓

หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู

คุรุสภากำหนดหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ดังนี้

๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หมายถึง หลักฐานซึ่งออกให้ผู้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานความรู้และมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภา มีสิทธิประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นไปตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ที่กำหนดคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุม ดังนี้ (๑) มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์ (๒) มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง (๓) ผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

หมายถึง หลักฐานที่แสดงคุณสมบัติของผู้ถือว่ามีเฉพาะมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภามีสิทธิประกอบวิชาชีพครูโดยอยู่ในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเมื่อได้ปฏิบัติการสอนเป็นเวลาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี ให้นำหลักฐานการผ่านการรับรองประสบการณ์การสอนจากสถานศึกษาประกอบกับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนมาขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนนี้มีอายุใช้ได้ ๒ ปี เมื่อครบอายุ ๒ ปี แล้วสามารถขอรับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้อีกครั้งหนึ่ง

การออกใบอนุญาตปฏิบัติการสอนเป็นไป ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๔๓ ที่กำหนดให้วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ เป็นวิชาชีพควบคุม และห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพควบคุม โดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ตาม (๓) คือนักเรียน นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม หรือผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งทำการฝึกหัด หรืออบรมในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้การศึกษา หรือฝึกอบรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากำหนด และเป็นไปตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐

๓. หนังสือรับรองสิทธิ

หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้แก่ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อใช้แสดงว่าผู้ถือหนังสือเป็นผู้มีสิทธิ ในการประกอบวิชาชีพครูและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเสนอออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ผู้ยื่นคำขอ หนังสือรับรองสิทธิมีอายุ ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันออก

๔. หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

๔.๑ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้ผู้มีขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๔ แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้ผู้นั้นประกอบวิชาชีพครูในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูประกอบวิชาชีพได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ คณะกรรมการคุรุสภา จึงอนุมัติเป็นหลักการมอบให้เลขาธิการคุรุสภาอนุญาตให้ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นเวลา ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต จากคุรุสภา โดยมีเงื่อนไขได้รับอนุญาตจะต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คุรุสภากำหนด เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่อไป และหากผู้ได้รับอนุญาตลาออกจากสถานศึกษาที่ขออนุญาตการอนุญาตดังกล่าวถือว่ายกเลิก

๔.๒ หนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน

หมายถึง หนังสือที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ออกให้ผู้มีขาดคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๗ และข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกำหนดประเภทวิชา และสาขาขาดแคลน มีอายุ ๙๐ วัน ตามมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗

รายละเอียดทั้งหมด คลิก

<http://202.143.174.11/personnel/news2011/upfiles/1659.pdf>